

# สำเนา

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้  
อ.ก.พ. กรม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่  
ตำแหน่งระดับควบ ตำแหน่งว่างทุกกรณี และตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไป  
กรณีเกษียณอายุ และลาออกจากราชการ ซึ่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขการประเมินบุคคล ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว ๑๒๓ ลงวันที่  
๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมอบให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
แต่งตั้ง เป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
มีมติให้ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ  
ชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๙ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ	ส่วนราชการ
๑.	นายยอด คุณยศยิ่ง	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง
๒.	นายเอกชัย กัลยา	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง
๓.	นายอภิชาติ ดันอูด	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยเต่า
๔.	นางสุชีลา ศิริลักษณ์	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแหง

๕. นางอัปสร...

๕.	นางอัปสร อภิญญาวงศ์เลิศ	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลฮอด กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
๖.	นางสาวนัยนา พิงธรรม	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลแม่แตง กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
๗.	นายธนภัทร พงจิตร์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลดอยเต่า กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
๘.	นางสาวพิมลมาศ ณ เชียงใหม่	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลพร้าว กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
๙.	นางรุ่งนภา แสนคำปิ่น	นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๐.	นางอมวาลี สันต์ตวนิช	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพ
๑๑.	นางปิยะฉัตร ธนเกียรติสกุล	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
๑๒.	นางอโณทัย เหล่าเที่ยง	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
๑๓.	ร้อยตำรวจโทหญิง พรพิมล การญาณ	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
๑๔.	นายธนีสร์ ธิติปภาดา	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย

๑๕.	นายโกศล บุญทา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ)	จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ตำบลสันตันหมื้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป้อ
๑๖.	นายทองคำ กันธา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ)	จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง ตำบลสันกำแพง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาด
๑๗.	นางทักษิณา สติธรรม	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลแม่เมาะ กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์กรรวม
๑๘.	นางจිරนนท์ ร่มเงิน	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลพร้าว กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์กรรวม
๑๙.	นางจันทร์ทิพย์ จันทร์เปียง	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์กรรวม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ  
ประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลา  
ดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใด  
จะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายจตุชัย มณีรัตน์)

ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล



**บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่**


ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งเลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่งเลขที่	หมายเหตุ
๑	นายยอด คุณยศยิ่ง	จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเมิง ตำบลแม่สาบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอมลอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๑๐๗๙๗๗	จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๑๐๘๔๒๖	เลื่อนระดับ  ๑๐๐%
๒	นายเอกชัย กัลยา	จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหล่อ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๐๘๔๔๑	จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๑๐๘๑๑๔	เลื่อนระดับ  ๑๐๐%
๓	นายอภิชาติ ตันอุต	จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๐๘๒๒๙	จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยเต่า สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๑๐๘๓๐๗	เลื่อนระดับ  ๑๐๐%
๔	นางสุชีลา ศิริลักษณ์	จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๐๗๘๑๙	จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแหง สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๑๐๘๓๔๐	เลื่อนระดับ  ๑๐๐%

*mm*

ลำดับ ที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๕	นางอัปสร อภิญาวงศ์เลิศ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลฮอด กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	๓๒๑๖๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลฮอด กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	๓๒๑๖๑	เลื่อนระดับ  ๑๐๐%
ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน "ผลของการพัฒนาการบริหารทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี ในคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่"						
ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนา "การพัฒนาการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลในงานบริหารทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่"						
๖	นางสาวนัยนา พึ้งธรรม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลแม่แตง กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	๑๖๐๘๐๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลแม่แตง กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	๑๖๐๘๐๑	เลื่อนระดับ  ๑๐๐%
ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน "ผลการค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อการควบคุมโรคและการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เพื่อพัฒนาแนวทางการ การคัดเลือกผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่จัดส่งยาทางไปรษณีย์"						
ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนา "การออกแบบบริการเภสัชกรรมทางไกลด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบ"						
๗	นายธนภัทร พวจิตร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลดอยเต่า กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)	๑๕๓๕๒๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลดอยเต่า กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	๑๕๓๕๒๑	เลื่อนระดับ  ๑๐๐%
ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน "ผลของการพัฒนารูปแบบการบริหารทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยคลินิกวารังริน โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่"						
ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนา "การพัฒนาระบบตัวส่งสัญญาณ (trigger tool) เพื่อเฝ้าระวังการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ :ภาวะแทรกซ้อนทางไตจากการใช้ยาที่สามารถป้องกันได้"						
๘	นางสาวพิมลมาศ ณ เชียงใหม่	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลพร้าว กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	๑๕๙๑๖๔	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลพร้าว กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	๑๕๙๑๖๔	เลื่อนระดับ  ๑๐๐%
ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไม่มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรคตามนัด"						
ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนา "การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการจ่ายยานอกเวลาราชการหลังห้องยาปิดทำการ"						

mta



ลำดับ ที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๙	นางรุ่งนภา แสนคำปิ่น	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</u> <u>กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล</u> นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	๑๐๖๑๑๗	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</u> <u>กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล</u> นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	๑๐๖๑๐๑	เลื่อนระดับ  ๑๐๐%
		ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน "การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่"				
		ชื่อเสนอแนวคิดในการพัฒนา "การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งทางการบริหาร"				
๑๐	นางอมวาลี สันต์ดวงนิช	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</u> <u>กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล</u> <u>ภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพ</u> นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๐๗๑๒๔	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</u> <u>กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล</u> <u>ภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพ</u> นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๐๗๑๒๔	เลื่อนระดับ  ๑๐๐%
		ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน "การสร้างสุขในการทำงาน เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร ของเขตสุขภาพที่ ๑"				
		ชื่อเสนอแนวคิดในการพัฒนา "การพัฒนาเขตสุขภาพที่ ๑ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง"				
๑๑	นางปิยะฉัตร ธนเกียรติสกุล	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</u> <u>กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข</u> นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	๑๐๖๑๒๒	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</u> <u>กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ</u> นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๐๖๑๕๔	เลื่อนระดับ  ๑๐๐%
		ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน "ความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในเรือนจำจังหวัดเชียงใหม่"				
		ชื่อเสนอแนวคิดในการพัฒนา "การพัฒนาศูนย์สูงอายุคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่"				
๑๒	นางอโณทัย เหล่าเที่ยง	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</u> <u>โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา</u> <u>กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม</u> พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๐๗๒๘๔	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</u> <u>กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด</u> นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๐๖๑๒๘	เลื่อนระดับ  ๑๐๐%
		ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน "การศึกษาประสิทธิผลของการดำเนินการตามแนวทางลดหวาน ลดมัน ลดความดันกันเถาะ ในจังหวัดเชียงใหม่ (The study in effectiveness of the implementation of the sugar reductic meethod, let's reduce lipid, reduce pressure in Chiang Mai"				
		ชื่อเสนอแนวคิดในการพัฒนา "Chiang Mai CPR CLUB" 				

ลำดับที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งเลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่งเลขที่	ประเภท
๑๓	ร้อยตำรวจโทหญิง พรพิมล การญาณ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๐๖๑๘๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๐๖๑๓๙	เลื่อนระดับ
		ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน "การบริหารด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาล ในจังหวัดเชียงใหม่"				๑๐๐%
		ชื่อเสนอแนวคิดในการพัฒนา "การกำกับติดตามการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ระหว่างหน่วยบริการภายในจังหวัด"				
๑๔	นายธนสร ธิติปภาดา	จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสัก ตำบลสันทราย กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๐๗๙๙๓	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๐๖๑๓๓	เลื่อนระดับ
		ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน "การศึกษาความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่"				๑๐๐%
		ชื่อเสนอแนวคิดในการพัฒนา "การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานลดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM๒.๕ จังหวัดเชียงใหม่"				
๑๕	นายโกศล บุญทา	จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ตำบลสันต้นหม้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป้อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๑๐๘๑๓๑	จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ตำบลสันต้นหม้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป้อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๑๐๘๐๓๑	เลื่อนระดับ
		ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน "การเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลตนเองต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ ๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป้อ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่"				๑๐๐%
		ชื่อเสนอแนวคิดในการพัฒนา "การจัดระบบบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานบริการสุขภาพชุมชน ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่"				
๑๖	นายทองคำ กันธา	จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง ตำบลแช่ช้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอยยาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๑๐๘๑๓๑	จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง ตำบลสันกำแพง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๑๐๘๑๕๗	เลื่อนระดับ
		ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่"				๑๐๐%
		ชื่อเสนอแนวคิดในการพัฒนา "การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้เป็นหน่วยงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม"				

*pmz*



ลำดับ ที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท
๑๗	นางทักษิณา สิทธิธรรม	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</u> <u>โรงพยาบาลแม่เอย</u> <u>กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม</u> พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๐๖๗๘๙	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</u> <u>โรงพยาบาลแม่เอย</u> <u>กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม</u> พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๐๖๗๘๙	เลื่อนระดับ
		ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน "ประสิทธิผลของสมาชิกบำบัด SKT ๓ ต่อระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานตำบลมะลิกา อำเภอแม่เอย จังหวัดเชียงใหม่				๑๐๐%
		ชื่อเสนอแนวคิดในการพัฒนา "ผลของโปรแกรมการเคลื่อนไหวเพื่อการพึ่งพาตนเอง (Self-Sustained Movement Program : SSM Program) ต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ"				
๑๘	นางจิรนนท์ รัมย์เงิน	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</u> <u>โรงพยาบาลพร้าว</u> <u>กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม</u> พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๐๖๘๖๑	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</u> <u>โรงพยาบาลพร้าว</u> <u>กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม</u> พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๐๖๘๖๑	เลื่อนระดับ
		ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน "การศึกษาผลการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ระหว่าง ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ด้วยชมรมมะลิซ้อน โรงพยาบาลพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่"				๘๐%
		ชื่อเสนอแนวคิดในการพัฒนา "การพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ชมรมมะลิซ้อน โรงพยาบาลพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่"				
๑๙	นางจันทร์ทิพย์ จันทร์เปียง	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</u> <u>โรงพยาบาลแม่เอย</u> <u>กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม</u> พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๐๗๕๕๕	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</u> <u>โรงพยาบาลดอยสะเก็ด</u> <u>กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม</u> พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๐๖๔๖๓	เลื่อนระดับ
		ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน "ภาวะโภชนาการและปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยก่อนเรียนในความหลากหลาย ทางชาติพันธุ์ทางภาคเหนือของประเทศไทย"				๗๐%
		ชื่อเสนอแนวคิดในการพัฒนา "การพัฒนาการดูแลแบบผู้ป่วยในบ้าน (Home Ward)" <i>me</i>				